



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๕ ฉบับที่ ๘๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒



พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วย ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ และภริยา ร่วมทำการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



การประชุมเตรียมความพร้อมการสนับสนุนการบริการทางการแพทย์

"Air Force Run 2019 RUNWAY RUN"



พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจิษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ กิจกรรม วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติกษัตริย์นักรบ "Air Force Run 2019 RUNWAY RUN" โดยมี ผู้ช่วยเลขานุการ คณะจัดกิจกรรมฯ และผู้แทนบุคลากรทางการแพทย์ จากศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลจันทบุรีเกษม กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ การจัดชุดแพทย์ - พยาบาล รถพยาบาล เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมทั้งเตรียมการทบทวนองค์ความรู้ในการปฐมพยาบาล เพื่อพร้อมให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารอากาศ ๒

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ ๓๕



พลอากาศตรี ทวีศักดิ์ ชันติรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ ๓๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้ารับการอบรม จากกองทัพอากาศและต่างเหล่าทัพ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยาย ๑ กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ

หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศออกให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน



พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ผู้แทนกองทัพอากาศ นำหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ พร้อมด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสถานีรายงานกาญจนบุรี ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านอุ อำเภอลำดวน จังหวัดกาญจนบุรี

AIR FORCE RUN 2019 RUNWAY RUN

วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ www.Airforcerun2019.com



วันที่ ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการด้านการข่าว ณ กองบิน ๒



พลอากาศตรี พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร รองเจ้ากรมข่าวทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการด้านการข่าว ณ กองบิน ๒ โดยมี นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี

ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการสรรพาวุธ ณ กองบิน ๔



พลอากาศตรี พงษ์อำนาจ ผ่านภพ เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการสรรพาวุธและตรวจประเมินการควบคุมมาตรฐานการซ่อมบำรุงและความสมควรเดินอากาศสายงานสรรพาวุธ ณ กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

กองบิน ๗ ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยการทัพเรือเยี่ยมชมกิจการ



นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพย์รัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี บัญชา บัรรอด ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะคณาจารย์ นักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ ๕๑ เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของหน่วยทหาร



นาวาอากาศเอก สรพัฒน์ เพ็ชรมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ร่วมประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของหน่วยทหาร โดยมี พลโท สราวุธ รัชตะนาวิน ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในความครอบครอง ดูแล ใช้ประโยชน์ของหน่วยงานทางทหาร เพื่อทราบข้อมูล และแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของกองทัพ ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองบัญชาการกรมณฑลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

การฝึกซ้อมทดสอบแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยในหน่วยราชการ



นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์ เทภาสิต รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน/รองประธานคณะกรรมการบริหารนิรภัยภาคพื้นหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นำกำลังพลเข้ารับการทดสอบแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยของคณะจเรทหารอากาศ ในส่วนกองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยมี นาวาอากาศเอก กิตติกร ลักษณะสมัย รองผู้อำนวยการกองจเรกรมจเรทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะตรวจสอบฯ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน



นาวาอากาศเอก จิรภัทร์ ปี่ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๖ เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุด้านการป้องกันอัคคีภัย ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๖ เพื่อสร้างจิตสำนึก และทบทวนความรู้ในการป้องกันอุบัติเหตุด้านอัคคีภัย รวมถึงเป็นการอบรมทบทวนการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยป้องกัน และลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุภาคพื้น เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ชุมชุมประพวน กองบิน ๖ ดอนเมือง

กรมแพทย์ทหารอากาศ เชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง กองทัพอากาศ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๒ (ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี) ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๑๓๐ โดยมีกิจกรรม ตรวจสุขภาพปอด ฟรี ณ บริเวณหน้าห้องเวชระเบียนชั้น ๑ อาคารกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ รวมถึงบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่และผลข้างเคียงต่อบุคคลรอบข้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานหน้าอาคาร กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ